

## ท่องเที่ยววิถีไทย ด้านภัยโลกร้อน

การท่องเที่ยวเกี่ยวกับโลกร้อนอย่างไร

การใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านในวันหยุดโดยไม่เดินทางไปไหนเลย ยังต้องใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง นับแต่ตื่นนอน จนล้าง และเข้านอน ทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคล้วนได้มาจากการผลิตที่ต้องใช้พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน การปลดปล่อยความร้อนจากวัสดุพลังงาน ในขบวนการสันดาป จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีการใช้พลังงานมากก็ยิ่งมีการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ซึ่งก๊าซนี้เป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะเรือนกระจกโดยการเพิ่มและสะสมของก๊าซชนิดนี้เป็นปริมาณมากติดต่อกันในชั้นบรรยากาศ จะเพิ่มการดูดซับความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิวโลกไว้มากแล้ว ก๊าซเรือนกระจกนี้เมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะพยายามแผ่รังสีความร้อนที่ดูดซับไว้มาก กลับลงมายังพื้นผิวโลกอีก บวกกับการแผ่รังสีความร้อนจากหลังคาบ้าน ผนังตึก ถนนคอนกรีต ดิน หิน ต่างๆ บนผิวโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นปรากฏการณ์ ภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดโลกร้อน จากวิถีชีวิตที่อยู่กับบ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหน เลยยังมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ถ้าตัดสินใจไปนอกบ้านเพื่อไปทำงานหรือท่องเที่ยวก็ต้องมีการเดินทาง การเดินทางที่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและส่งผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน ทั้งการเดินทางและการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงมีผลต่อตรงต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาที่สำคัญก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลอยตัวไปสู่ในชั้นบรรยากาศจะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศนานมากกว่าร้อยปี ดังนั้นการเดินทางและกิจกรรมการผลิตและการบริโภคในวันนี้จึงไปสมทบเพิ่มพูนกับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ ทำให้แนวโน้มการเกิดผลกระทบจากการเกิดภาวะเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีการท่องเที่ยวที่เดินทางไกลมาก มีการท่องเที่ยวมาก ก็ยิ่งมีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากและส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนเกิดเรือนกระจก และภาวะโลกร้อนมากขึ้นตามไปด้วย

โลกร้อนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างไร

ในด้านหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งการเกิดภาวะโลกร้อนได้ทำให้เกิดผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านต่อโลกและสังคมมนุษย์นับแต่ การเกิดคลื่นความร้อนระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น การละลายของน้ำแข็งบนภูเขาสูง อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นที่ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปี การแพร่ระบาดของโรคร้ายทั้งโรคอุบัติขึ้นใหม่ โรคอุบัติซ้ำ การเลื่อนกำหนดเร็วขึ้นของฤดูใบไม้ผลิ การอพยพของสัตว์หลากหลายชนิดไปอยู่ในที่ที่เคยหนาวเย็น การฟอกขาวของปะการัง การตกหนักของฝนเฉพาะที่ และไม่กระจายตัว เหมือนที่เคยเป็น และการเกิดภัยแล้งและไฟป่าเพิ่มมากขึ้น จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง นับแต่อุณหภูมิ การกักเชื้อสายฝั่ง การขาดแคลนน้ำ การเกิดน้ำท่วม คลื่นความร้อน ไฟป่า และโรคระบาด เป็นผลให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินกรณีที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น การยกเลิกการจองห้องพักเนื่องจากเกิดหิมะถล่ม น้ำท่วม จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางมาพักตามที่ได้มีการจองห้องพักไว้ได้ รวมทั้งการเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ยิ่งการแปรปรวนของสภาพอากาศมีมาก ความเสียหายต่อธุรกิจท่องเที่ยวก็จะมากตามไปด้วย หลายประเทศในยุโรปมีการณรงค์ให้คนของประเทศนั้น ๆ ยกเลิกและลดปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวต่างทวีป เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภัยโลกร้อน นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องพบความยากลำบากมากขึ้นในการตัดสินใจเดินทาง และท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้ การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารเรื่องโลกร้อนก็ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวของนักท่องเที่ยว จนเกิดความตระหนักในบทบาทของตนเองที่จะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังลดและเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวต่างทวีป ขณะที่ประเทศที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักอย่างประเทศไทยก็จะต้องมีการปรับตัว และเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ท่องเที่ยววิถีไทย คืออะไร

คนไทยเดินทางท่องเที่ยวด้วยแรงจูงใจของเทศกาล ประเพณี อาหาร และการเรียนรู้วิถีชีวิต ความหลากหลายในแต่ละภูมิภาค นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็เช่นเดียวกันมีแรงจูงใจที่ไม่แตกต่างกับคนไทยมากนัก แต่การได้สัมผัส การได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย ได้ลิ้มลองอาหารไทย ผลไม้ไทยที่มีความหลากหลายและแตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของปี จะช่วยเพิ่มพูนส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตตามแบบฉบับตะวันตกและตามแบบฉบับของพื้นที่ตนเองเดินทางออกมาได้มาก ด้วยวิถีชีวิตแบบตะวันตกที่ผสมกลมกลืนขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และความเชื่อที่สืบทอดมาหลายศตวรรษ ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของพืช ผลผลิตเมืองร้อนที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี ในราคาที่ไม่แพง จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแบบเต็มอัม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน ความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยต่างๆ ที่ยังฝังรากลึกในวิถีชีวิตในปัจจุบันถึงแม้เวลาจะผ่านเลยมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามเสน่ห์ของอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ วัด ลิงปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณในอุทยานแห่งชาติหลายแห่งทั้งบนบกและในทะเลเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทย ที่เติบโตและหล่อเลี้ยงด้วยการผลิตและรวมทั้งเทคนิควิถีในการประกอบอาหารจนได้อาหารเลิศรสที่ไม่เหมือนใคร ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนสำคัญของวิถีไทยที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวในยามที่มีความตื่นตัวเรื่องโลกร้อนให้ได้มาสัมผัส

วิถีชีวิตไทย วิถีชีวิตแห่งความพอเพียงในชนบทที่อยู่โดยรอบอุทยานการท่องเที่ยวทุกแห่งจะเป็นปัจจัยยื่นมือให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณต่ำ แต่ก็อยู่ได้ด้วยรอยยิ้มและอัธยาศัยการต้อนรับ อบอุ่น และเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว รูปแบบสีส้มเสื้อผ้าที่บ่งบอกถึงการสืบทอดวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม การตัดขาดที่สะท้อนถึงการน้อมใจในความศรัทธาที่มีอยู่อย่างเหนียวแน่นในพระธรรมคำสอนที่ถ่ายทอดมาเป็นพันปี การเลือกใช้บริการจุกจุกที่น้อยสลาย และที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ของวิถีไทยบ่งบอกถึงการพึงพิงธรรมชาติอย่างเหมาะสม

ในวิถีชาวพุทธที่มีรูปแบบของชีวิตตะวันออกจึงเป็นความแตกต่างที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้มาเรียนรู้และซึมซาบความกลมกลืนกับระบบนิเวศ การไม่เบียดเบียนกัน การมีเมตตาต่อกัน แยกไม่ออกจากวิถีชีวิตของผู้สัมผัสและไม่มีโอกาสสัมผัสนักท่องเที่ยวโดยตรง จนเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมไปทั่วโลกในความมีน้ำใจ เอื้ออาทรของคนไทย โดยเฉพาะในคราวประสบภัยพิบัติคลื่นสึนามิปลายปี 2547

การจัดให้มีบริการของสถานประกอบการที่ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่อการลิ้มลิ้ม ด้วยบริการที่ครบถ้วนในทุกความต้องการด้วยจิตสำนึกของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของสถานประกอบการที่มีความตื่นตัวและตระหนักในความสำคัญที่จะต้องใช้บริการอย่างรู้คุณค่าจะช่วยทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคลายความกังวลว่าจะส่งผลในทางลบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนได้ ขณะเดียวกันสถานประกอบการที่เข้มงวดจะควบคุมตั้งแต่การขับรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ที่ขับด้วยความสุภาพ ความเร็วสม่ำเสมอ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว โรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยให้การพักของนักท่องเที่ยวมีการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง โรงแรมหลายแห่ง และกิจกรรมท่องเที่ยวหลายรายการที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวปลูกต้นไม้ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่า ตลอดกิจกรรมและระยะเวลาการท่องเที่ยวจะไม่เพิ่มภาระและแรงกดดันต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม จนเกิดผลเสียระยะยาวได้

ด้วยความตื่นตัวและความพร้อมของผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมจะทำให้การท่องเที่ยวในมิติใหม่เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ น้อยลง และช่วยลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกและโลกร้อนได้อีกด้วย

ท่องเที่ยววิถีไทย ต้านภัยโลกร้อน

ความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อนได้ขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปี และเกิดในทุกประเทศทั่วโลก การตั้งรับโดยขาดความพร้อมจะไม่ทำให้เกิดผลดีใดๆ ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทย การกำหนดทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะทำให้เจ้าของธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน และปรับตัวในเชิงธุรกิจได้ทันเวลา และได้รับความเสียหายน้อยลง นับเป็นโชคดียิ่งของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการตื่นตัวในภาวะโลกร้อนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนประสานความร่วมมือที่จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้น ด้วยการเตรียมรับ และปรับตัว ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความพยายามในการป้องกันภาวะโลกร้อนด้วยแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังงาน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแต่จะเพิ่มขึ้นและคงอยู่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นอีกนาน จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันหาหนทางลดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยการมีส่วนร่วมลดใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และในที่สาธารณะทุกแห่ง โดยไม่คำนึงว่าการระมัดระวังลดการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจะเกิดขึ้นท่ามกลางการรับรู้ของผู้อื่นหรือไม่อย่างไร

ในโอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ต้านภัยโลกร้อน